

18. การประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินอุดหนุน)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน	ตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	วัน เวลา สมัคร	สถานที่สมัครสอบ
<p>คณะสัตวแพทยศาสตร์ สังกัดฝ่ายบริหาร (ศูนย์คอมพิวเตอร์ และการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์)</p>	<p>เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบ คอมพิวเตอร์) P7 อัตราเลขที่ 2335 (จำนวน 1 อัตรา)</p>	<p><b>1. คุณสมบัติทั่วไป</b> ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงาน บุคคล พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับ พนักงานมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้</p> <p>1.1 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์</p> <p>1.2 ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่ สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็น โรคที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย</p> <p>1.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน</p> <p>1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง</p> <p>1.5 ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ</p> <p>1.6 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบังคับนี้ หรือไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออก หรือเลิก</p>	<p>วันที่ 4-18 เมษายน 2560</p>	<p><a href="http://www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline">www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline</a> และ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันและเวลาทำการ (08.00 น. - 17.00 น.) โทร. 0-2218 9773</p>

หน่วยงาน	ตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	วัน เวลา สมัคร	สถานที่สมัครสอบ
		<p>สัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทำผิดวินัยร้ายแรง ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ</p> <p>1.7 ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ บริษัทเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ</p> <p>1.8 ไม่เคยกระทำการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐ</p> <p>1.9 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี</p> <p><b>คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง</b></p> <p>2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2.2 ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP หรือ IELTS อย่างไม่อย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ดังนี้</p> <p>2.2.1 กรณีเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีผลคะแนนการสอบขั้นต่ำ ดังนี้</p> <p>TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ</p> <p>CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ</p> <p>CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ</p> <p>IETS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน</p>		

หน่วยงาน	ตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	วัน เวลา สัปดาห์	สถานที่สมัครสอบ
		<p>2.2.2 กรณีเป็นผู้ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีสถานภาพข้าราชการ/ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ/ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานวิสามัญ/พนักงาน รปภ. รับพิจารณาทุกระดับคะแนน</p> <p>2.3 เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว</p> <p><b>3. ความรู้ความสามารถ</b></p> <p>3.1 มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ สามารถติดตั้ง บำรุงรักษา แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม</p> <p>3.2 มีความรู้ความสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี</p> <p><b>4. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ</b> อาทิเช่น</p> <p>4.1 ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม</p>		

หน่วยงาน	ตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	วัน เวลา สัปดาห์	สถานที่สมัครสอบ
		<p>4.2 ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของ Server และ Router เชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานในคณะฯ และมหาวิทยาลัย</p> <p>4.3 ศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน</p> <p>4.4 เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้อง แก้ไข ข้อผิดพลาด</p> <p>4.5 ดูแลการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งด้านการ เรียนการสอน อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย เครื่องควบคุม แม่ข่าย</p> <p>4.6 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย</p>		